

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 về lĩnh vực dân tộc**

Thực hiện công văn số 132/HĐND ngày 16/12/2020 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra văn bản trình kỳ họp thứ mười một, HĐND huyện khóa IX.

Ban Dân tộc HĐND huyện tiến hành tổ chức phiên họp thẩm tra Báo cáo số 455/BC-UBND ngày 16/12/2020 của UBND huyện về “*tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021*” trên lĩnh vực dân tộc. Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến thảo luận của các thành viên Ban.

Ban Dân tộc HĐND huyện cơ bản nhất trí với những nội dung báo cáo của UBND huyện trình HĐND huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ Mười một. Báo cáo đã nêu đầy đủ và khái quát những kết quả quan trọng đã đạt được; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành UBND huyện đã triển khai có hiệu quả về giá trị sản xuất năm 2020 (theo giá so sánh 2010) đạt 3.619,61 tỷ đồng, tăng 7,38% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp; trong đó: Nông, lâm nghiệp chiếm 44,96%; công nghiệp - xây dựng chiếm 30,89%; thương mại - dịch vụ chiếm 24,15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,87 triệu đồng/người/năm.

Các chương trình, chính sách dân tộc đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời, tình hình sản xuất và đời sống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất ở các thôn làng đặc biệt khó khăn, xã vùng III. Xây dựng Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chương trình giảm nghèo, với nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phân bổ kịp thời các nguồn vốn và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 theo tiêu chí giai

đoạn 2016-2020 còn 879 hộ nghèo, đạt 5,09% ( Tỷ lệ thoát nghèo 1,71%) đạt kế hoạch đề ra. Chương trình xây dựng thôn (làng) đạt chuẩn về nông thôn mới đã được chú trọng, đến nay đã có 02 làng: Tao Kó của xã Ia Rong và Plei Thoh Nhueng của xã Ia Phang. Việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ đề ra.

Trong lĩnh vực dân tộc UBND huyện đã quan tâm hỗ trợ 53 làng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hỗ trợ tiền tết là 70.500.000 đồng. Bình xét, đề nghị công nhận 53 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định. Triển khai rà soát chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, đối với lĩnh vực dân tộc, Ban Dân tộc HĐND huyện xét thấy trong báo cáo số 455/BC-UBND ngày 16/12/2020 của UBND huyện chưa đánh giá tổng quát những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại trong việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện trong năm 2020. Đề nghị UBND huyện cần đánh giá xúc tích, khái quát để thấy rõ hơn sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đối với lĩnh vực dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong lĩnh vực dân tộc vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số có giảm nhưng chưa được bền vững; cần quan tâm hơn nữa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là hộ đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện kịp thời Chương trình 135 và các chương trình, đề án khác liên quan đến chính sách dân tộc; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tệ nạn xã hội, tập trung các giải pháp phòng ngừa tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên đây là kết quả báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 về lĩnh vực dân tộc. Ban Dân tộc HĐND huyện, kính trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá IX xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND, UBND huyện;
- Lưu VT.

